


แวลลูฯ ทำบุญเปิดบ้านใหม่ ศูนย์บริการอีซีเอส สาขา ร่มเกล้า

บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด (ในเครืออีซีเอส โฮลดิ้งส์) ผู้นำกลุ่มธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทย จัดพิธีทำบุญสำนักงานสาขาแห่งใหม่ ณ ที่ทำการศูนย์บริการอีซีเอส สาขาร่มเกล้า เลขที่ 88/1 หมู่ 2 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โดยมีนายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานกรรมการบริหาร พร้อมพนักงานเข้าร่วมพิธีทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน

 ศูนย์บริการอีซีเอส สาขาร่มเกล้า ตั้งอยู่ที่เลขที่ 88/1 หมู่ 2 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 เปิดให้บริการวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.30 -18.00 น. โทร. 0-2138-9866

ปัจจุบัน บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนบริการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ทางด้านไอทีจากผู้ผลิตหลายราย อาทิ Asus, Lenovo, HP, Acer, Brother, Lexmark, Intermecc, D-Link, และ Buffalo ให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ทางไอทีทั้งในและนอกระยะประกันแก่ลูกค้าทั่วประเทศ ผ่านศูนย์บริการอีซีเอสรวม 2 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ พันธุ์ทิพย์พลาซ่า, ร่มเกล้า และอีก 9 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ ระยอง และหนองคาย

เกี่ยวกับเดอะแวลลูซิสเต็มส์

บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทอีซีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้าส่งสินค้าไอทีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีเครือข่ายของช่องทางการจัดจำหน่ายกว่า 23,000 ราย กระจายอยู่ทั้งในประเทศจีน, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านไอทีผ่านทางธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็มส์, ด้านการให้บริการด้านไอที และด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 40 แบรนด์ มีศูนย์บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่คอยให้การสนับสนุนด้านการบำรุงดูแลรักษา

ระบบเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารวม 2 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 4, รัชเกล้า และอีก 9 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ ระยอง และหนองคาย

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านและมีจินตนาการที่กว้างไกล ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดวิชาการและห้องสมุดนิทานให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้ชื่อ ”โครงการโลกนิทานของหนู” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะแวลูซิสเต็มส์ได้ที่ www.value.co.th